

BÁO CÁO**Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học
năm học 2014 - 2015**

Năm học 2014 - 2015 là năm học có nhiều sự kiện, ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, năm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh... Thực hiện chủ đề công tác năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn "*Năm thanh niên tình nguyện*" và chủ đề công tác năm 2015 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn "*Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng*", các cấp bộ đoàn đã nỗ lực triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014- 2015, kết quả cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC, TUYÊN TRUYỀN**1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng**

Các cấp bộ Đoàn trường học đã phát động và triển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với chủ đề "*Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng*". Nhiều hoạt động giáo dục lý tưởng, cách mạng, rèn luyện ý thức, bản lĩnh chính trị gắn với giáo dục truyền thống được tổ chức như các diễn đàn, tọa đàm với các chủ đề "*Tự hào ta có Đảng*", "*Đảng với sinh viên, sinh viên với Đảng*"; các hành trình "*Theo dấu chân những người anh hùng*"; các chương trình văn nghệ "*Đảng là cuộc sống của tôi*"; các cuộc thi, hội thi tìm hiểu về Đảng, về Bác Hồ; các buổi nói chuyện chuyên đề về các nhà cách mạng tiền bối, các anh hùng cách mạng... thu hút đông đoàn viên, học sinh sinh viên tham gia. Các đợt sinh hoạt chính trị: "*Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn*", "*Tuổi trẻ học đường học tập và làm theo lời Bác*", "*Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới*", "*Tự hào Sinh viên Việt Nam*" được đầu tư thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức chính trị của đoàn viên, học sinh sinh viên.

Các cấp bộ đoàn đã thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Đoàn, Hội Sinh viên đến với số đông đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú như: tập huấn, diễn đàn, truyền thông trực quan, tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, sinh hoạt dưới cờ, đảm bảo kịp thời, mang lại hiệu quả tích cực¹.

¹Trong năm học đã có 12.202 lớp, hội nghị học tập nghị quyết được tổ chức với 3.195.179 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Đoàn Thanh niên khối trường học đã triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá X về "*Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 – 2017*" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua việc tổ chức các hoạt động tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dưới hình thức thi trực tuyến, sân khấu hóa, thi viết, thi hùng biện, báo cáo chuyên đề, phát hành tài liệu cho đoàn viên, thanh niên. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "*Ánh sáng soi đường*" năm 2015, thu hút hơn 187.000 sinh viên trong và ngoài nước tham gia². Tại các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, việc chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong thanh niên trường học được thực hiện khá tốt. Nhiều tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trường Đại học, Cao đẳng đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với hình thức thi trực tuyến, thu hút hàng trăm nghìn lượt học sinh, sinh viên tham gia³.

Công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng trong thanh niên trường học được tổ chức Đoàn trường học quan tâm và thực hiện có hiệu quả qua nhiều kênh, đặc biệt tại các khu kí túc xá, khu nhà trọ tập trung nhiều sinh viên... Các tổ thăm dò dư luận, đội an ninh xung kích, đội cờ đỏ tiếp tục phát huy hiệu quả; các mô hình quản lý, theo dõi các diễn đàn, mạng xã hội được củng cố; các buổi gặp gỡ, trao đổi giữa các cấp lãnh đạo với học sinh, sinh viên được tổ chức thường xuyên hơn⁴. Nhiều trường, tỉnh, thành đã quan tâm xây dựng các tổ, đội, nhóm cán bộ nắm bắt tình hình, tư tưởng dư luận trong học sinh, sinh viên; tham gia tuyên truyền, định hướng thông tin, vận động học sinh, sinh viên không tổ chức, tham gia các hoạt động quá khích, không để kẻ xấu lợi dụng trước các vấn đề liên quan tới biên giới, biển đảo, chủ quyền lãnh thổ hay các vấn đề chính trị nhạy cảm khác⁵.

2. Công tác giáo dục đạo đức lối, sống

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên trường học được các cấp bộ đoàn đặc biệt quan tâm. Các cơ sở đoàn trường học đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động xây dựng văn hóa học đường, giữ gìn và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo; tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên không nói tục, chửi thề, trang phục phù hợp, không vi phạm quy chế trường học, nội quy lớp,...⁶ Các hoạt động giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa; chia sẻ, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, bão lũ, các hoạt động tri ân cha

² Qua gần 2 tháng tổ chức thi trực tuyến (từ ngày 08/3/2015 – 26/4/2015), Hội thi đã thu hút sự tham gia của sinh viên đến từ 552 trường Đại học, Học viện, Cao đẳng thuộc 66 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đăng ký dự thi; hơn 500.000 lượt bài thi đã được thực hiện.

³ Trong năm học đã có 364 trường tổ chức thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với 355.496 học sinh, sinh viên tham gia; tổ chức 3.487 buổi hội thảo, tọa đàm với 1.015.181 lượt học sinh, sinh viên tham gia.

⁴ Hiện có 6.344 tổ nắm bắt và định hướng dư luận trong học sinh, sinh viên với 94.449 thành viên.

⁵ Trong năm học đã tổ chức được 5.729 chương trình tuyên truyền về chủ quyền tổ quốc, biên giới, biển đảo cho 2.218.206 lượt học sinh, sinh viên.

⁶ Trong năm học đã có 11.214 hoạt động giáo dục thói quen tốt, 1.555.693 lượt học sinh, sinh viên tham gia.

mẹ, thầy cô được tổ chức với nhiều hình thức phong phú. Đoàn thanh niên các trường đã đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa làm gương, tổ chức các diễn đàn trao đổi xây dựng các chuẩn mực đạo đức của học sinh, sinh viên, chuẩn mực của cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ trong giảng dạy, tác phong sư phạm. Qua thực tiễn phong trào, nhiều mô hình hay, giải pháp hiệu quả được phát hiện, nhân rộng, thu hút học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia, góp phần cụ thể hóa nội dung đạo đức tốt (phong trào “*Sinh viên 5 tốt*”), rèn luyện đạo đức, tác phong công nghiệp (phong trào “*Học sinh 3 rèn luyện*”), giáo dục ý thức pháp luật (phong trào “*Khi tôi 18*”).⁷

Trong năm học, các hoạt động “*Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam*” được các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm tổ chức, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, phù hợp với đoàn viên thanh niên⁸. Trung ương Đoàn và một số tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên dương thủ khoa tuyển sinh, tốt nghiệp đại học, học viện⁹. Công tác tuyên truyền về các hoạt động “*Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam*” trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Công tác tuyên dương, khen thưởng, huy động các nguồn lực hỗ trợ các tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện thông qua các quỹ, học bổng “*Thắp sáng ước mơ*” được các cơ sở đoàn trường học triển khai hiệu quả.

3. Công tác giáo dục truyền thống

Trong năm học, Đoàn Thanh niên khu vực trường học đã chú trọng triển khai các giải pháp giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên như: thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá; thi ảnh, triển lãm ảnh, thi clip về các chủ đề thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; liên hoan ca khúc cách mạng,... Các hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, lịch sử cho đoàn viên thanh niên trường học gắn với hoạt động chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn của địa phương, dân tộc được tổ chức hiệu quả. Đặc biệt, các đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên trường học. Các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam đã tạo tiếng vang và hiệu ứng tích cực trong học sinh, sinh viên và các nhà trường như: “*Ngày hội tự hào Sinh viên Việt Nam*”, Lễ trao giải thưởng “*Sao Tháng Giêng*”, tuyên dương “*Sinh viên 5 tốt*”, chương trình “*Hành trình Bài ca sinh viên*”, gặp mặt giao lưu cán bộ Hội sinh viên các thời kỳ... tạo khí thế mới, động lực mới để giáo dục truyền thống, đồng thời,

⁷ Một số mô hình tiêu biểu: “*Nhà giáo trẻ mẫu mực*”, “*Tuổi trẻ với văn hóa học đường*”, “*Nói không với bạo lực học đường*”, “*Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích*”, “*Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp*”, “*Phòng ở kiểu mẫu*”.

⁸ Hiện có 2.572 câu lạc bộ “*Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam*” với 78.722 thành viên; tổ chức được 5.485 chương trình giao lưu cấp trường, 1.283 chương trình cấp huyện và 235 chương trình cấp tỉnh, 2.043.247 lượt học sinh, sinh viên tham gia.

⁹ Trung ương Đoàn trao giải thưởng “*Nâng bước thủ khoa*”, thành Đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình “*Tuyên dương thủ khoa xuất sắc*”; các chương trình tuyên dương học sinh giỏi, thủ khoa của TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Nguyên...

khẳng định rõ nét vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên các cấp đối với Hội Sinh viên. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, quy mô lớn, giàu cảm xúc, khơi dậy được lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong thế hệ trẻ. Nổi bật như: “Ngày hội Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”; các hoạt động triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa; các chương trình văn nghệ về chủ đề biển, đảo; các cuộc thi sáng tạo ảnh, video clip với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”...¹⁰

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hành trình về nguồn được các tổ chức Đoàn khu vực trường học tiếp tục duy trì, tổ chức thường xuyên trong năm học và xác lập là nội dung trọng tâm trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Thanh niên trường học tham gia tốt các hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi các gia đình chính sách, thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ...¹¹

4. Công tác giáo dục pháp luật

Các câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật được duy trì, nhiều đơn vị thành lập mới. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các luật liên quan đến học sinh, sinh viên như Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung năm 2005, Luật Giáo dục, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ môi trường, Bộ luật hình sự; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về luật pháp quốc tế về biển, đảo, trọng tâm là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, Tuyên bố về Ứng xử của các Bên trên biển Đông (DOC), các bằng chứng pháp lý và lịch sử của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các hoạt động giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh, ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước được triển khai thường xuyên.¹²

Các hoạt động giáo dục luật giao thông đường bộ tiếp tục được quan tâm, với hình thức phong phú: ngày hội an toàn giao thông, tổ chức thi tìm hiểu, hỗ trợ sinh viên thi lấy bằng lái xe, các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân chấp hành luật pháp trong quá trình tham gia giao thông.

* Hạn chế

- Ở một số địa phương, đơn vị, nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn trường học chưa thiết thực, còn khô cứng, thiếu tính hấp dẫn đối với học sinh, sinh viên.

- Công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận có nơi chưa thường xuyên, thông tin chưa kịp thời.

- Công tác triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” tại một số cơ sở Đoàn trường học còn hạn chế, nhiều đơn vị chưa quan tâm xây dựng tiêu chí về giá trị mẫu hình thanh niên phù hợp với đặc thù tại đơn vị, chưa xây dựng các giải pháp thực hiện cuộc vận động.

¹⁰ Các cấp bộ Đoàn trường học tổ chức 5.729 chương trình tuyên truyền về biên giới, biển đảo, 2.218.206 lượt thanh niên trường học tham gia.

¹¹ Trong năm học, đã có 4.153 đoàn viên, thanh niên trường học tham gia “Lễ thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ”; tổ chức 14.719 hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách. Tổ chức 15.651 hoạt động giáo dục truyền thống, 3.451.969 lượt thanh niên trường học tham gia.

¹² Tổ chức 11.651 hoạt động giáo dục pháp luật, 3.048.742 lượt đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia.

III. PHONG TRÀO "XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC"

1. Xung kích trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế

Trong năm học, các cấp bộ Đoàn trường học đã tích cực, chủ động tổ chức nhiều hoạt động triển khai phong trào "*Sáng tạo trẻ*", tạo môi trường để học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ thể hiện tính xung kích, phát huy ý tưởng sáng tạo trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học.¹³

Đối với giáo viên, giảng viên trẻ: Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động tạo môi trường để giáo viên, giảng viên trẻ thi đua dạy tốt, đưa giáo án điện tử, giáo án thực tế vào giảng dạy, tham gia các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Trong năm học, các hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục được giảng viên trẻ đầu tư tham gia, đạt kết quả tốt. Các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học sinh trong học tập, nghiên cứu khoa học ngày càng được đoàn viên, giáo viên, giảng viên trẻ quan tâm và thực hiện tâm huyết, trách nhiệm.

Đối với học sinh, sinh viên: các cơ sở đoàn trường học đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học thông qua các cuộc thi Olympic môn học, chuyên ngành, hội nghị khoa học sinh viên; duy trì tốt các đợt thi đua đăng ký tiết học tốt, tổ chức ôn tập theo nhóm... tạo ý thức tự giác trong học tập, nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, sinh viên. Trong năm học, có nhiều hội thảo, tọa đàm, hội thi, hoạt động phát huy ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên, trong đó một số hoạt động được dư luận quan tâm, đánh giá cao như: Hội thi Tin học trẻ, Ngày hội sáng tạo học sinh, sinh viên; Hội thi tay nghề, Sáng tạo Thanh thiếu nhi, nhi đồng.

Phong trào "*Sinh viên 5 tốt*" được Đoàn các trường đại học, cao đẳng, học viện quan tâm, phối hợp với Hội Sinh viên cùng cấp triển khai. Ở những đơn vị chưa có tổ chức Hội, Đoàn trường trực tiếp triển khai phong trào. Công tác tuyên truyền về phong trào được tập trung đẩy mạnh, các hoạt động hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên rèn luyện đạt danh hiệu ngày càng được quan tâm, đầu tư ở các cấp. Công tác tuyên dương "*Sinh viên 5 tốt*", "*Ngày hội Sinh viên 5 tốt*", thành lập Câu lạc bộ "*Sinh viên 5 tốt*", kết nối giới thiệu "*Sinh viên 5 tốt*" với các doanh nghiệp được quan tâm, triển khai tốt¹⁴.

Phong trào "*Học sinh 3 rèn luyện*" được Đoàn thanh niên các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, các trường Cao đẳng có hệ trung cấp quan tâm, triển khai. Các hoạt động tạo môi trường rèn luyện cho học sinh đạt danh hiệu; các tiêu chí đánh giá về thái độ nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động đã được cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm đào tạo của trường. Công tác xét chọn và tuyên dương danh hiệu "*Học sinh 3 rèn luyện*" ở các đơn vị đã dần đi vào nề

¹³Trong năm học đã tổ chức được 2.597 cuộc thi sáng tạo với 192.405 học sinh, sinh viên tham gia.

¹⁴ 100% trường đại học, học viện, cao đẳng triển khai phong trào "*Sinh viên 5 tốt*", 466.488 sinh viên đăng ký tham gia; 27.721 sinh viên đạt danh hiệu cấp trường, 1.828 sinh viên đạt danh hiệu cấp tỉnh, 41 sinh viên đạt danh hiệu cấp Trung ương; 1.211 "*Tập thể sinh viên 5 tốt*" các cấp; 520 câu lạc bộ "*Sinh viên 5 tốt*".

nếp¹⁵. Ở cấp Trung ương, trong năm học 2014 – 2015 có 50 học sinh được nhận giải thưởng Trần Văn Ôn - giải thưởng dành cho những “*Học sinh 3 rèn luyện*” xuất sắc.

Phong trào “*Khi tôi 18*” được triển khai khá hiệu quả tạo được sự quan tâm, tham gia của học sinh trung học phổ thông. Các nội dung giáo dục về kiến thức pháp luật, tri thức phổ thông, kỹ năng thực hành xã hội và hướng nghiệp được truyền tải qua bộ câu hỏi “*Khi tôi 18*”, lồng ghép qua các hoạt động như cuộc thi viết “*Ước mơ tuổi 18*”, Hội thi “*Khi tôi 18*”, “*Liên hoan khi tôi 18*”, góc “*Khi tôi 18*” trên bảng tin của nhà trường, lễ trưởng thành, lễ tri ân thầy cô¹⁶...

Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tính chủ động của học sinh, sinh viên trong trang bị ngoại ngữ, tin học, kỹ năng thực hành xã hội để hội nhập tiếp tục được quan tâm. Trong năm học, các chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế thanh niên diễn ra sôi nổi, đoàn viên thanh niên khối trường học đã tham gia tốt tích cực chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á SSEAYP 2013, Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2013, Lễ hội văn hóa ASEAN 2013, giao lưu sinh viên Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia.

2. Xung kích vì cuộc sống cộng đồng.

Trong năm học, các hoạt động tình nguyện thường xuyên được triển khai với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo. Các hoạt động tình nguyện tại chỗ, các công trình, phần việc thanh niên xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp, ký túc xá văn minh, giảng đường văn hóa; “*Ngày thứ 7 tình nguyện*”, “*Ngày chủ nhật xanh*”, “*Xanh hóa trường học*” tiếp tục được duy trì. Hoạt động hiến máu tình nguyện được các cấp bộ Đoàn thực hiện hiệu quả, tiếp tục phát huy được thế mạnh của đoàn viên, thanh niên khối trường học¹⁷. Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai sáng tạo thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ, đội nhóm tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu¹⁸. Các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ được sinh viên, cán bộ, giảng viên trẻ tích cực triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông của học sinh, sinh viên được xã hội đánh giá, ghi nhận tốt.

Trong năm học, các cấp bộ đoàn trường học tiếp tục triển khai hiệu quả các chiến dịch tình nguyện cao điểm với các tuyến nội dung, chặng thời gian phù hợp với từng đối tượng, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện. Chương trình “*Tiếp sức mùa thi*” được tổ chức với nhiều thành công, nâng cao quy mô, chất lượng và kết quả đạt được, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành, sự ghi nhận của toàn xã hội¹⁹. Chiến dịch sinh viên tình

¹⁵ Trong năm học đã có 396 trường TCCN-DN triển khai phong trào, 9.081 học sinh đạt danh hiệu cấp trường, 1.177 học sinh đạt danh hiệu cấp huyện, 577 học sinh đạt danh hiệu cấp tỉnh; tổ chức 540 hoạt động tuyên dương.

¹⁶ Các đơn vị đã thực hiện tốt: Hà Tĩnh, An Giang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Tiền Giang, Bắc Kạn, TP Hồ Chí Minh...

¹⁷ Trong năm học có 231.247 lượt thanh niên trường học đăng ký, tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 218.829 đơn vị máu.

¹⁸ Trong năm học, đã có 4.832 hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, 957.389 lượt học sinh, sinh viên tham gia; tổ chức được 3.598 CLB tuyên truyền bảo vệ môi trường với 127.167 học sinh, sinh viên tham gia.

¹⁹ Chương trình được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, tập trung trọng điểm tại 23 tỉnh, thành phố; hỗ trợ gần 700.000 lượt thí sinh và người nhà; thành lập 4.023 đội hình tình nguyện với 59.985 tình nguyện viên. Hỗ trợ 59.876 chỗ ở miễn phí, 274.174

nguyện “*Mùa hè xanh*” triển khai rộng khắp, nội dung, phương thức tổ chức chiến dịch đa dạng, hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, với các hoạt động: bảo vệ môi trường, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, thăm, tặng quà gia đình chính sách, xây dựng đường dân sinh, cầu nông thôn, hỗ trợ thanh niên, người dân làm kinh tế...²⁰. Chiến dịch tình nguyện “*Hoa phượng đỏ*” đã có bước phát triển, lan toả, thu hút học sinh, giáo viên trẻ trung học phổ thông tham gia²¹. Chương trình “*Tình nguyện mùa đông*”, “*Xuân tình nguyện*” được các trường chủ động tổ chức, có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Các hoạt động “*Vi đàn em*” được Đoàn trường học được thực hiện gắn với công tác phối hợp, liên kết hoạt động với Đoàn trên địa bàn dân cư, tập trung cao điểm vào dịp hè. Các hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi người dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo, con em các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, trong đó tiêu biểu là chương trình “*Tiếp sức đến trường*” trong dịp năm học mới, các hoạt động trong dịp Tết nguyên đán, Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu...

Trong năm học, các cấp bộ đoàn tăng cường công tác kết nối, tư vấn, hỗ trợ hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tự phát trong học sinh, sinh viên. Qua đó, từng bước định hướng hoạt động, đưa các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện tự phát đến gần với tổ chức Đoàn, Hội. Công tác phối hợp với các tổ chức tình nguyện quốc tế tổ chức hoạt động tại Việt Nam được thực hiện hiệu quả. Nhiều tỉnh, thành đoàn, đoàn các trường tiếp tục triển khai tốt các hoạt động tình nguyện tại nước bạn Lào.

* *Hạn chế*

- Nội dung, phương thức triển khai phong trào “*Học sinh 3 rèn luyện*” chưa đạt yêu cầu; các giải pháp tuyên truyền về phong trào chưa được quan tâm; kết quả thực hiện phong trào chưa rõ nét.

- Công tác truyền thông, giới thiệu về hoạt động tình nguyện trong khu vực trường học chưa tương xứng với tiềm năng, sự đóng góp của học sinh, sinh viên trong các hoạt động tình nguyện.

IV. PHONG TRÀO “ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP”

1. Công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ

Các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm công tác huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học sinh, sinh viên gia đình chính sách, gia đình khó khăn, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Các hoạt động “*Hỗ trợ sinh viên về quê ăn tết*”, “*Ngôi nhà tình bạn*”, *chương*

chỗ ở giá rẻ, 341.938 suất ăn miễn phí, 227.665 vé xe buýt miễn phí, 283.110 cảm nang “*Tiếp sức mùa thi*”, 400.785 bản đồ, 79.964 thí sinh được hỗ trợ đi lại, đi chuyên.

²⁰ Tổng số học sinh, sinh viên tham gia chiến dịch “*Mùa hè xanh*” là 978.188. Tổng kinh phí vận động hơn 86 tỷ đồng.

²¹ Đã có 40 đơn vị chỉ đạo triển khai chiến dịch tình nguyện “*Hoa Phượng đỏ*” năm 2015 cấp tỉnh.

trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường”, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh bỏ học trở lại trường, xây dựng Nhà bán trú dân nuôi,... đạt nhiều kết quả tốt²². Đoàn thanh niên các trường tích cực tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền và vận động các nguồn lực xã hội hơn 113 tỉ đồng để trao học bổng, tặng giải thưởng. Các hình thức khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, các giải thưởng tôn vinh các điển hình tiêu biểu tiếp tục được duy trì, phát triển.

Năm học 2014 - 2015, công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên và giảng viên trẻ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học được các cơ sở đoàn chú trọng triển khai thông qua các hoạt động tư vấn về phương pháp học tập, phương pháp tìm kiếm ý tưởng, đăng ký, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Đoàn thanh niên các trường chủ động tham mưu lãnh đạo nhà trường hỗ trợ cơ sở vật chất, nguồn lực, cơ chế để học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học tốt²³. Một số đơn vị đã chủ động xây dựng thư viện điện tử, ngân hàng dữ liệu số về đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên trẻ; liên kết với các đơn vị doanh nghiệp để giới thiệu, phát triển, ứng dụng các ý tưởng, công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên trẻ vào thực tế. Các hoạt động trên đã góp phần tạo môi trường, động lực khuyến khích học sinh, sinh viên tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy.

Công tác tuyên truyền và hướng dẫn, hỗ trợ học sinh, sinh viên vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên tiếp tục được các cơ sở đoàn triển khai, chú trọng đến học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hạn chế tối đa trường hợp sinh viên, học sinh bỏ học do hoàn cảnh kinh tế²⁴.

2. Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên

Các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh, sinh viên lựa chọn trường, ngành nghề phù hợp được các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai rộng rãi với nhiều phương thức đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế. Một số tỉnh, thành Đoàn chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài phát thanh, truyền hình địa phương để tổ chức chương trình “*Tư vấn mùa thi 2015*”. Chi đoàn giáo viên các trường trung học cơ sở phối hợp với các đơn vị dự báo thị trường lao động, các chuyên gia có uy tín về lĩnh vực nghề nghiệp và sự tham gia của cựu học sinh,... tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh lớp 9. Đoàn Thanh niên các trường đại học, cao đẳng phối hợp với các trường Trung học phổ thông tổ chức giới thiệu trường, ngành nghề cho học sinh, thành lập các câu lạc bộ hướng nghiệp cho học sinh khối Trung học phổ thông; tổ chức tham quan, thực tế tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp uy tín.

²² Các đơn vị thực hiện tốt trong năm học: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng...

²³ Hiện có 11.956 CLB sinh viên học tập, NCKH, 425.191 sinh viên tham gia. Trong năm học, có 18.087 công trình, đề tài NCKH của sinh viên, tuyên dương 4.757 đề tài, công trình; 1.664 học bổng, giải thưởng hỗ trợ sinh viên NCKH.

²⁴Trong năm học, đã có 103.663 học sinh, sinh viên được vay từ Quỹ tín dụng học sinh, sinh viên.

Đoàn các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, học viện quan tâm thực hiện tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên: tổ chức tốt các ngày hội việc làm; tăng cường hợp tác giữa Đoàn trường với các trung tâm giới thiệu việc làm, các nhà tuyển dụng, các sàn giao dịch việc làm để tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên²⁵.

3. Các hoạt động hỗ trợ nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe, trang bị kỹ năng thực hành xã hội

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên thanh niên trường học được các cấp bộ đoàn trường học tổ chức sôi nổi trong năm học qua²⁶. Các trường thường xuyên tổ chức hội thi, liên hoan, hội diễn văn hóa, văn nghệ nhân dịp các ngày lễ, dịp kỷ niệm lớn của đất nước, của Đoàn, Hội trong năm học. Các cơ sở Đoàn chú trọng củng cố, phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích của học sinh, sinh viên. Chương trình "*Hành trình bài ca sinh viên năm 2015*" do Trung ương Hội Sinh viên phối hợp với các đơn vị tổ chức có nội dung đa dạng, thu hút sinh viên của 221 trường đăng ký tham gia, tạo nên sân chơi nghệ thuật bổ ích và lành mạnh cho sinh viên cả nước.

Hoạt động thể dục, thể thao tiếp tục duy trì với hình thức đa dạng, phong phú: Ngày hội thanh niên khỏe, Hội thao, giải thi đấu từng môn (việt dã, bóng đá, bóng chuyền,...). Các hoạt động thể dục thể thao có quy mô cấp tỉnh, cấp trường được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ giao lưu, rèn luyện sức khỏe, phát triển phong trào²⁷. Trung ương Hội Sinh viên tiếp tục phối hợp các đơn vị duy trì các hoạt động cấp toàn quốc như: Giải bóng đá sinh viên toàn quốc, Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG).

Đoàn các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, học viện tổ chức tốt các hoạt động chào đón tân học sinh, sinh viên, công tác hỗ trợ về nhà trọ, tìm kiếm các học bổng, tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản, các vấn đề về giới tính, phương pháp học tập... Các hoạt động trang bị, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, sinh viên được các cấp bộ Đoàn khối trường học thực hiện khá hiệu quả, chất lượng từng bước nâng cao. Nội dung và hình thức hấp dẫn, sáng tạo: tổ chức diễn đàn, tọa đàm, các hội trại, các lớp huấn luyện, khóa huấn luyện kỹ năng, qua các hoạt động phong trào, hoạt động tình nguyện, sinh hoạt câu lạc bộ kỹ năng, hội thi kỹ năng; các mô hình như: "*Trải nghiệm cuộc sống*", "*Học làm người có ích*", "*Một ngày trải nghiệm tại làng nghề*"....²⁸

*** Hạn chế**

- Công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp chưa có nhiều giải pháp đáp ứng nhu cầu chính đáng của học sinh, sinh viên; đặc biệt là trong việc định hướng và tư vấn nghề cho học sinh Trung học phổ thông, học sinh Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

²⁵Tổ chức 11.610 buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho 1.869.157 lượt học sinh, sinh viên.

²⁶Trong năm học có 11.561 hội thi, hội diễn liên hoan văn nghệ được tổ chức, thu hút 1.712.494 lượt học sinh, sinh viên.

²⁷Trong năm học có 13.211 hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức, thu hút 190.393 lượt học sinh, sinh viên tham gia.

²⁸Trong năm học có 6.538 lớp tập huấn cho 742.911 lượt học sinh, sinh viên về kỹ năng thực hành xã hội.

- Tài liệu phục vụ cho hoạt động rèn luyện và trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, sinh viên chưa phong phú, đa dạng, chưa nhiều mô hình mới; một số trường chưa phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, sinh viên.

V. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN, THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác đoàn viên

Công tác phát triển đoàn viên mới cơ bản đảm bảo chất lượng; “Lớp đoàn viên Lý Tự Trọng” được kết nạp đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Trong năm học, đã có 614.199 thanh niên ưu tú được kết nạp “Lớp đoàn viên Lý Tự Trọng”. Chương trình *Rèn luyện đoàn viên* trong khối trường học được triển khai với các tiêu chí ngày càng cụ thể hơn. Việc đăng ký và đánh giá mức độ hoàn thành, gắn với phân tích chất lượng đoàn viên đã được các cấp bộ Đoàn thực hiện khá nghiêm túc²⁹. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng được quan tâm hơn. Năm học 2014 – 2015, khối trường học đã giới thiệu 79.055 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 16.916 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã triển khai thực hiện quy định đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú theo hướng dẫn 66 HD/BTC của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn. Công tác giới thiệu đoàn viên tham gia sinh hoạt hè tại địa phương đã được các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chỉ đạo các trường thực hiện. Một số đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, theo dõi kết quả rèn luyện, đánh giá đoàn viên, đặc biệt là ở các đơn vị có số lượng đoàn viên lớn³⁰.

2. Công tác củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn

Việc sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm được Ban Thường vụ các cấp hướng dẫn và chỉ đạo chi đoàn khu vực trường học thực hiện nghiêm túc. Công tác phối hợp, liên kết giữa các chi đoàn để tổ chức hoạt động, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia ngày càng được quan tâm thực hiện. Các mô hình “*Chi đoàn 4 chủ động*”, “*Chi đoàn vững mạnh - lớp học thân thiện*”, “*Chi đoàn 3 tốt*” tiếp tục được thực hiện ở một số địa phương, đơn vị. Chất lượng sinh hoạt chi đoàn được quan tâm và nâng cao; quy trình đánh giá chi đoàn được thực hiện nghiêm túc.³¹

Đoàn Thanh niên các cấp quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong điều kiện đào tạo theo học chế tín chỉ thông qua đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt; ứng dụng công nghệ thông tin để điều hành hoạt động

²⁹Tổng số 82.579 (78%) chi đoàn triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, với 1.826.611 đoàn viên đăng ký tham gia. Trong tổng số đoàn viên khu vực trường học, Đoàn viên xuất sắc chiếm 50,51%, đoàn viên khá chiếm 32,72%, đoàn viên trung bình, yếu chiếm 4,96%, số còn lại không đủ điều kiện phân loại.

³⁰ Tiêu biểu: Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn Quảng Ninh, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc...

³¹ Có 95.830 (90,54%) chi đoàn được phân loại, trong đó 61,91% chi đoàn vững mạnh, 29,58% chi đoàn khá, 6,93% chi đoàn trung bình, 1,58% chi đoàn yếu.

của chi đoàn, cung cấp thông tin sinh hoạt, triển khai các hoạt động đến đoàn viên tham gia các các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm trong chi đoàn,...

3. Công tác cán bộ đoàn

Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cán bộ đoàn trường học được quan tâm, chú trọng ở các cấp bộ Đoàn. Đoàn thanh niên cấp tỉnh, cấp trường đã quan tâm tập huấn theo phương thức xác định rõ nội dung, phân cấp tập huấn. Nội dung tập huấn đa dạng hơn, trong đó chú trọng tập huấn theo chuyên đề, trang bị kỹ năng, hướng dẫn nghiệp vụ cho các chức danh³². Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều cuộc thi, hoạt động tuyên dương, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ như: Hội thi “*Bí thư chi đoàn giỏi*”, “*Cán bộ đoàn giỏi*”, tuyên dương Bí thư chi đoàn giỏi...

Đoàn Thanh niên các trường đã chủ động, kịp thời kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành, các vị trí cán bộ nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đoàn các trường đã tích cực hơn trong tham mưu lãnh đạo nhà trường thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học. Đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp được quan tâm, chăm lo hơn về đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Nhiều cán bộ Đoàn các trường đại học, cao đẳng, học viện được tin nhiệm, đánh giá cao về năng lực, được phân công kiêm nhiệm lãnh đạo phòng, khoa tại các trường. Công tác luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ là giáo viên, giảng viên trẻ trong các trường học được lãnh đạo các đơn vị quan tâm hơn, vai trò tham mưu của Đoàn các trường tích cực và chủ động hơn.

4. Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Hội Sinh viên Việt Nam

Triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X về một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội Sinh viên Việt Nam, trong năm học 2014 - 2015, 03 đơn vị đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Sinh viên Việt Nam cấp tỉnh (Quảng Nam, Long An, Đắk Lắk) nâng tổng số Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành lên 25 tổ chức; hướng dẫn, chỉ đạo thành lập 04 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương, công nhận 2 tổ chức cơ sở Hội. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary.

Ban Thường vụ Đoàn các cấp thường xuyên làm việc với Ban Thư ký Hội Sinh viên để kịp thời định hướng nội dung, tạo điều kiện về nguồn lực cho Hội Sinh viên, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội.

Công tác cán bộ Hội được Đoàn thanh niên các cấp chú trọng. Tổ chức Đoàn phân công cán bộ phụ trách công tác Hội đảm bảo tiêu chuẩn chung và yêu cầu thực tiễn của tổ chức Hội ở từng địa phương, đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

³²Trong năm học 54.837 cán bộ Đoàn cấp huyện, 39.459 cán bộ Đoàn cấp Liên chi, 119.287 cán bộ chi đoàn được đào tạo, tập huấn.

cán bộ Đoàn kiêm nhiệm chức danh cán bộ Hội và cán bộ Hội chuyên trách được thực hiện bài bản, hiệu quả.

5. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn

Trong năm học, công tác kiểm tra, giám sát đã được các cấp bộ Đoàn trường học nghiêm túc thực hiện. Ủy ban kiểm tra của Đoàn cấp tỉnh, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra tại cơ sở phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện công tác kiểm tra theo đúng các qui định hiện hành. Nội dung kiểm tra tập trung theo chuyên đề, chương trình, các phong trào, giải quyết các vấn đề tồn tại, phát sinh. Nhiều địa phương, đơn vị thực hiện hình thức kiểm tra đa dạng như: hội nghị, khảo sát, dự hoạt động thực tiễn, kiểm tra nội vụ, tìm hiểu mô hình... góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra trong khu vực trường học. Trong năm học, các cơ sở Đoàn trường học tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X và nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

6. Công tác phối hợp chỉ đạo

Công tác phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng, ban hành chương trình phối hợp cả năm được triển khai ngay từ đầu năm học, tạo điều kiện thuận lợi để các tỉnh, thành Đoàn, tổ chức Đoàn chủ động phối hợp với ngành giáo dục triển khai hoạt động, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động trong các cơ sở giáo dục.

Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã bám sát Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014 - 2015 của Trung ương Đoàn và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để cụ thể hóa, triển khai Chương trình công tác của đơn vị. Đoàn cấp tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc triển khai chương trình công tác. Các nội dung phối hợp có tính hệ thống, rõ ràng đối với từng ngành, từng lĩnh vực, qua đó tranh thủ, được nguồn lực, tạo thuận lợi trong triển khai các hoạt động.

* Hạn chế

- Một số đơn vị, việc sinh hoạt chi đoàn chưa được thực hiện nghiêm túc, nội dung sinh hoạt chưa phong phú và đa dạng, thiếu hấp dẫn và dễ gây nhàm chán đối với các đoàn viên.

- Một số đơn vị chưa triển khai hiệu quả chương trình "*Rèn luyện Đoàn viên*", thực hiện còn hình thức, đối phó.

- Công tác phát triển đoàn viên ở một số đơn vị còn chạy theo số lượng, chưa chú trọng đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn theo qui định.

- Chế độ thông tin báo cáo của một số cơ sở chưa đúng quy định, số liệu báo cáo chưa chính xác. Văn bản hướng dẫn của cấp tỉnh về các chủ trương của Trung ương nhiều nơi chưa cụ thể, sáng tạo dẫn đến các Đoàn trường khó thực hiện.

VI. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU NĂM HỌC

* **Chỉ tiêu 1:** 100% Đoàn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tổ chức các hoạt động hoặc cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- *Kết quả thực hiện:* 853/853 (100%) Đoàn các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thực hiện. **Chỉ tiêu này hoàn thành.**

* **Chỉ tiêu 2:** 100% Đoàn trường học tổ chức đợt sinh hoạt “*Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng*” vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng; “*Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn*” vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm lần thứ 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên.

Kết quả thực hiện: 3.586/3.586 (100%) Đoàn trường học thực hiện. **Chỉ tiêu này hoàn thành.**

* **Chỉ tiêu 3:** 100% Đoàn trường học tổ chức được hoạt động phát huy khả năng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

- *Kết quả thực hiện:* 3.586/3.586 (100%) Đoàn trường học thực hiện. **Chỉ tiêu này hoàn thành.**

* **Chỉ tiêu 4:** Huy động ít nhất 100 tỷ đồng trao giải thưởng, học bổng cho học sinh, sinh viên.

- *Kết quả thực hiện:* Huy động được 117,33 (117,33%) tỉ đồng. **Chỉ tiêu này hoàn thành vượt mức.**

* **Chỉ tiêu 5:** 100% Đoàn các trường học triển khai ít nhất 01 hoạt động giáo dục về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

- *Kết quả thực hiện:* 3.586/3.586 (100%) Đoàn trường học thực hiện. **Chỉ tiêu này hoàn thành.**

* **Chỉ tiêu 6:** Vận động ít nhất 6 triệu lượt thanh niên trường học tham gia hoạt động tình nguyện.

- *Kết quả thực hiện:* Vận động được 8,22 (137%) triệu lượt thanh niên trường học tham gia các hoạt động tình nguyện. **Chỉ tiêu này hoàn thành vượt mức.**

* **Chỉ tiêu 7:** 100% bí thư chi đoàn trong các trường học được tham dự ít nhất 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đoàn.

- *Kết quả thực hiện:* 105.840/105.840 (100%) bí thư chi đoàn trường học được tập huấn. **Chỉ tiêu này hoàn thành.**

* **Chỉ tiêu 8:** Giới thiệu ít nhất 60.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, phần đầu ít nhất 50% đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

- *Kết quả thực hiện:*

+ Giới thiệu 79.005 (131,68%) đoàn viên ưu tú cho Đảng. **Chỉ tiêu này hoàn thành vượt mức.**

+ Có 16.916/79.005 (21,41%) đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. **Chỉ tiêu này không hoàn thành.**

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thành công

Công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014 - 2015 đã thực hiện tốt các trọng tâm công tác đề ra. Các mặt công tác của Đoàn trường học được thực hiện đồng đều và có hiệu quả. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, đảm bảo tính thông tin hai chiều giữa cấp Trung ương với cơ sở. Công tác giáo dục được chú trọng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong học sinh, sinh viên được quan tâm hơn. Các phong trào thi đua trong khối trường học được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa, thu hút, hấp dẫn học sinh, sinh viên. Phong trào "*Sinh viên 5 tốt*" đạt nhiều kết quả tốt, được các cấp, các ngành ghi nhận và phù hợp với giáo dục toàn diện cho sinh viên. Công tác quản lý đoàn viên, phát triển đoàn viên mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt Đoàn khu vực trường học có chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả được nhân rộng. Lực lượng đoàn viên, học sinh, sinh viên có vai trò quan trọng và chủ đạo trong nhiều hoạt động tình nguyện như: Xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ gìn trật tự, văn minh đô thị, an sinh xã hội, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

2. Tồn tại, hạn chế:

Công tác giáo dục chưa xuất hiện nhiều mô hình mới, sáng tạo từ cơ sở. Nhiều đơn vị còn lúng túng trong triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên, học sinh. Công tác nắm bắt dư luận thanh niên trường học chưa thường xuyên. Phong trào "*Học sinh 3 rèn luyện*" chưa có nhiều chuyển động tích cực, một số cơ sở lúng túng trong triển khai phong trào. Phong trào "*Khi tôi 18*" chưa có sức lan tỏa mạnh trong học sinh trung học phổ thông. Công tác xây dựng đoàn còn nhiều nội dung chưa đạt kết quả tốt: giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt nơi cư trú, chất lượng đoàn viên mới. Một số chỉ tiêu xác định trong năm học chưa hoàn thành. Chế độ thông tin, báo cáo còn chậm, thiếu sự đầu tư, độ tin cậy của một vài số liệu ở một số đơn vị chưa cao.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

- Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện phong trào "*Học sinh 3 rèn luyện*" chưa đồng bộ, nội hàm phong trào chưa kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn công tác Đoàn và phong trào học sinh khối trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Vai trò định hướng, hướng dẫn của Đoàn cấp tỉnh đối với Đoàn cấp trường trong triển khai phong trào chưa rõ nét, còn chậm, chung chung. Công tác truyền thông cho phong trào "*Khi tôi 18*" chưa tốt.

- Công tác tham mưu của một số cấp bộ đoàn với cấp ủy, Ban Giám hiệu các trường trong lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ công tác đoàn và phong trào thanh niên

của trường chưa chủ động và hiệu quả. Cấp uỷ, Ban Giám hiệu một số trường chưa quan tâm đúng mức với công tác thanh niên.

- Năng lực cụ thể hoá phong trào, kỹ năng nghiệp vụ, lề lối công tác của một bộ phận cán bộ đoàn còn yếu, chưa bắt kịp yêu cầu, đòi hỏi của phong trào thanh niên khối trường học.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận, Tuyên giáo, Văn phòng TW Đảng (để b/c);
- VP Chính phủ, Bộ GD&ĐT;
- Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTB&XH;
- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);
- Vụ CTHSSV, ĐH&SĐH, GDCN, GDPT - Bộ GD&ĐT;
- VP UBQG về TNVN,
- TW Hội LHTNVN;
- Các ban, đơn vị khối phong trào TW Đoàn;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, TNTH.

**TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ**



Lê Quốc Phong